



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

รักบ้านเกิด <http://www.rakbankerd.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 2 กันยายน 2560 เวลา 08:11

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางมีเฮ ผู้ว่าฯกยท.ยันได้เห็นราคาแตะ70บาทแน่

## ชาวสวนยางมีเฮ ผู้ว่าฯกยท.ยันได้เห็นราคาแตะ70บาทแน่

เกษตรกรสวนยางมีเฮแน่ ผู้ว่าฯกยท.ยันได้เห็นราคาขยับไปถึง70บาทต่อกก. มั่นใจกองทุนรักษาราคายางท่ามกลางสองตลาดต้น  
ราคาในทิศทางบวก ลดปัจจัยเสี่ยงจากตลาดภายใน-นอกประเทศมากตราคายางเกษตรกรไทย ชี้ได้ผลดีระยะยาวกว่าประกัน  
จำนำ ระบบประกันราคาเป่าใช้อย่างในประเทศแสนต้นตอบัตันราคาขยับเพิ่มมหาศาล



30 ส.ค.60 นาย ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคายางพารามีแนว  
โน้มขยับตัวต่อเนื่องขึ้น จะเห็นว่าราคายางแผ่นรมควันชั้นสาม ขยับจาก 49 บาทต่อ กก.ช่วงเดือน ก.ค.ขึ้นมากว่า 58 - 60 บาท  
ต่อ กก.โดยตั้งเป้าราคาไปได้ถึง 70 บาท ทั้งนี้ จากที่กองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง เข้าซื้อขยายทั้งในตลาดซื้อขายจริง  
และตลาดล่วงหน้า ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของราคาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดต่าง  
ประเทศ ที่ผ่านมามีปัจจัยเสี่ยงมาก เพราะตลาดใหญ่ๆเก็งกำไรค่อนข้างสูง จึงมาส่งผลกระทบต่อราคายางเกษตรกรไทยตกต่ำมา  
ตลอด

"กองทุนฯฯ เข้าเทรดช่วงกลางเดือน ก.ค.เต็มที่ กยท.เข้าซื้อด้วยทุนของ กยท.เอง มาเดือน ส.ค.ได้รับทุนเพิ่มเติม จาก 5  
บริษัทรายใหญ่ รวมวงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อทั้งสองตลาด ซึ่งตลาดซื้อขายยางจริง จะเปิดเวลา 11.00 น.ส่งราคาไปทั่ว  
ประเทศ ใช้เป็นราคากับผู้ซื้อขายไปซื้อจากเกษตรกร อีกส่วนเข้าซื้อขายในตลาดสัญญาล่วงหน้า (ทีเท็ก) สมัยก่อนประเทศไทย  
ใช้ราคาอ้างอิง จากตลาดโดคอม ไชคอม เชียงไฮ้ นำมาหักลบส่วนต่าง และภาษี มาใช้ซื้อขายในประเทศ ซึ่ง ทำให้เราไปพึ่ง  
ราคาภายนอกสูงมากไป ได้รับความผันผวนจากตลาดเก็งกำไร ค่อนข้างมาก บางวันการซื้อขายไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ทำให้เรา  
เกิดความเสี่ยงมาตลอดไปอ้างอิงตลาดนี้" นายธีรัช กล่าว

ผู้ว่าฯ กยท.กล่าวว่า กยท.ทำให้เกิดราคาอ้างอิงทั้งสองตลาดในไทยอยู่ในทิศทางมีส่วนทำให้ราคาไปทางทิศทางบวก เป็นการ  
ใช้กลไกด้านการตลาดในประเทศ ผันผวนน้อย ต่างจากในอดีตเลือกอิงงบประมาณไปประกันราคาหรือจำนำ ซึ่งไม่ได้ผลเสมอ  
ไป ยังเพิ่มภาระกับงบประมาณแผ่นดินภายหลัง สด็อกเพิ่ม มีการทุจริต

"ใช้ความร่วมมือเอกชนรายใหญ่ ออกเงินมาร่วมลงทุน ต้นราคาขายไปตามเป้าหมาย 60 - 70 บาทต่อ กก.ในเดือน ก.ย.เพื่อเกิดเสถียรภาพ ตามที่กองทุนฯตั้งไว้ วันนี้ก็มาใกล้แล้ว ทำให้เกษตรกรสวนยางอยู่ได้ จากต้นทุนล่าสุดที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สรุปตัวใช้การคำนวณ 50.30 บาทต่อ กก.บวกกำไรตามปกติ 15 - 20% ราคาขายอยู่ประมาณ 60 บาท เมื่อได้ราคา 70 บาท จะได้กำไร สูงเกินค่าเฉลี่ยขึ้นไปอีก" นายธีรช ก้าว

ผู้ว่าฯ กยท.กล่าวถึงมาตรการใช้ยางในประเทศ ล่าสุด กยท.อนุมัติงบเพิ่มเติม 29 ล้านบาท นำผลทดสอบการนำน้ำยางมาราดถนน ที่ทำจริงเป็นคามาตรฐาน ไปให้ทุกหน่วยอ้างอิงในการตั้งที่โอบาร์จัดซื้อจัดจ้าง ขณะเดียวกันบางหน่วยงานไม่จำเป็นไม่ ต้องใช้ กรมชลประทาน นำยางราดทำถนนคลองแนวเขื่อน ซึ่งมีมาตรฐานของกรมชลฯ เอง ซึ่งหน่วยทหารต่างๆ ได้รับงบสนับสนุน ทำถนนภายในหน่วยงาน ภายใน 2 - 3 เดือน จะออกมาเป็นรูปธรรม โดยปีนี้ ใช้ยาง 2 - 3 หมื่นตัน ในปีหน้า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้แต่ละหน่วยงานส่งตัวเลขเป้าหมายใหม่ หากได้ 1 แสนตัน ราคาดีขึ้น มหาศาล เมื่อเทียบกับทั่วโลกใช้ยางปริมาณ 12 ล้านตัน ไทยส่งออก 3 ล้านกว่า ผลิตได้ 4.4 ล้านตัน ที่ผ่านมาใช้ในประเทศ 6 แสนตัน หากเพิ่มใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น สัดส่วนส่งออกน้อยลง ผู้ใช้ต้องการของ ก็จะทำให้ราคาเพิ่ม

นอกจากนี้ ในวันที่ 15 ก.ย.ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีสามประเทศ ผู้ผลิตยาง เช่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ทั้งได้ทำหนังสือเชิญประเทศเวียดนาม ที่ปลูกมาก อันดับสามมาร่วมด้วย เพื่อวางมาตรการเตรียมรองรับความความผันผวนด้านราคา และมาตรการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยาง สร้างเสถียรภาพยางในกลุ่มประเทศสมาชิก





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

OK NATION <http://www.oknation.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 กันยายน 2560 เวลา 05:24

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: รุกตลาดยางก้อนถ้วย - ผลิตภัณฑ์สุขภาพยางพารา !!!

รุกตลาดยางก้อนถ้วย - ผลิตภัณฑ์สุขภาพยางพารา !!!

Posted by: countrygirl, ผู้อ่าน : 223 , 19:17:58 น.

หมวด : เกษตรกรรม



เป็นที่ทราบกันดีว่ายางพาราปลูกมากในพื้นที่ภาคใต้แต่ในขณะนี้ในภาคอีสานก็มีการปลูกยางพาราหรือแม้กระทั่งภาคเหนือก็เช่นกันแต่อาจจะมีรูปแบบการเก็บผลผลิตที่ต่างกันออกไป ในเรื่องนี้ **"ดร.ธีรช สุขสะอาด" ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)** กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการปลูกยางใน 3 อำเภอคืออ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ โดยอำเภอไชยปราการนี้มีจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวเองเนื่องจากเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลและไกลชายแดนประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศพม่าจึงเน้นการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีโดยคัดเกรดยางที่ไม่มีสิ่งปลอมปนเนื่องจากยางก้อนถ้วยมักจะมีสิ่งปลอมปนในขั้นตอนการกรีต การทำยางก้อนถ้วยตรงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของที่นี่และอาจนำไปส่งเสริมทำเป็นแคปซูลเอทาน้ำวอกและขายได้น่าหนักมากขึ้นในส่วนของกยท. ได้ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการประมูลยาง ร่วมวางระบบตลาด สนับสนุนเงินทุนให้เปล่าและดอกเบี้ยต่ำหากต้องการขยายโอกาสต่อไปทำให้เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้นโดยเกษตรกรมีผลผลิตมากขึ้นตามลำดับถึง 60 ตัน นั้นแสดงให้เห็นว่ามีผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้น สำหรับการปลูกยางพาราของที่นี่ไม่ใช่อาชีพหลักแต่ทำเกษตรแบบผสมผสาน



**"รัฐพงศ์ นันทิพัฒน์กุล"**ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ บอกว่า เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเป็นสมาชิกสหกรณ์ขณะนี้ทั้งหมด 200 คน ทำให้การต่อรองราคาซื้อขายกับพ่อค้าได้ราคาสูง แต่เดิมเกษตรกรปลูกยางยังไม่มีตลาดหรือไม่มีผู้ซื้อแต่เมื่อมารวมกลุ่มทำให้ได้ราคาดีจึงอยากเชิญชวนเกษตรกรที่ไม่มีกลุ่มได้มีช่องทางการตลาดเข้าร่วมกับสมาชิกสหกรณ์



สำหรับการทำยางก้อนถ้วยของที่นี่จะเริ่มจากที่คนกรีดยางมีรายได้ดีโดยเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งพันบาทต่อวันและยางของที่นี่จะสะอาดคือเกษตรกรจะนำเอาสิ่งเจือปนออกทั้งหมดจากนั้นจะนำยางมาประมวลซึ่งจะเปิดประมวลเดือนละ 2 ครั้งประมาณ 50 - 60 ตันต่อเดือนโดยผู้รับซื้อจากส่งออกไปยังประเทศจีนทางท่าเรือเชียงใหม่ เชียงของ การประมวลจะเริ่มจากที่เกษตรกรนำยางมารวมก่อนวันประมวล 1 วัน เพื่อชั่งน้ำหนัก วันที่สองจะมีการประมวล วันที่สามเป็นวันส่งมอบ โดยราคาที่ได้จากการประมวลจะสูงกว่าราคาท้องถิ่น 4 - 5 บาท การทำยางก้อนถ้วยของที่นี่เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาลาดชัน ง่ายต่อการบริหารจัดการและจำหน่ายกว่าการทำยางแผ่นเพราะเกษตรกรยังไม่มีชำนาญและถือเป็นสิ่งใหม่



"ที่ประมวลจุดรวบรวมยางของอ.ไชยปราการ อาจอยู่ห่างไกลจากโรงงานถือเป็นจุดอ่อนเดินทางลำบากทำให้พ่อค้ากดราคา จึงเป็นจุดเริ่มของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างจุดแข็งด้วยการทำยางก้อนถ้วยที่สะอาดบริสุทธิ์ สีขาว ไม่มีสิ่งเจือปน เอาอย่างใส่ตระกร้าเพราะบริหารจัดการและขนย้ายง่าย"





ที่ผ่านมามักจะเห็นว่าในหลายพื้นที่เริ่มมีการตัดยอดแปรรูปยางพารามากขึ้นทีนี้ก็เช่นเดียวกันโดย**"ว่าที่ร้อยตรีอภิชา ดันธรส" เลขาธิการสหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง จำกัด อ.ฝาง จว.เชียงใหม่** เจ้าของแบรนด์ **"Hug Local made latex foam"** ที่ได้ตัดยอดนำน้ำยางมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บอกว่า เริ่มทำตลาดผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อสุขภาพด้วยการเปิดบูธตามงานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านงานที่จัดขึ้นจากไอทอป เอสเอ็มอี พาณิชยจังหวัด หอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น และเห็นการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน face book " Hug Local made latex foam " ในการจำหน่ายสินค้าตลอดจนผลผลิตที่ดีต้องมีความแตกต่าง โดยช่วงเริ่มต้นเปิดขายได้มูลค่า 1 ล้านบาทภายใน 1 ปี ขั้นตอนการผลิตจะรับซื้อน้ำยางชั้นจากสมาชิกที่มีพื้นที่ปลูกยาง 1,500 ไร่ ขณะนี้ได้จำหน่ายในประเทศไทยแต่มีออเดอร์จากต่างประเทศบ้างโดยลูกค้าจะสั่งซื้อให้กับญาติพี่น้อง

"ผลิตภัณฑ์จะเน้นวัฒนธรรมล้านนาโดยลวดลายของหมอนจะเป็นลายตามท้องถิ่นมีความหลากหลายเช่น หมอนสามเหลี่ยม หมอนสามเหลี่ยมพร้อมที่นอน หมอนยางพารา ที่นอนยางพารา เป็นต้น อยากให้มีการตัดยอดยางพาราไม่หยุดเพียงแค่น้ำยางหรือยางแผ่น หรือเพียงส่งออกวัตถุดิบ วที่ผ่านมภาครัฐได้สนับสนุนการแปรรูปมีการอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ สามารถเอามาปรับใช้และทำใหยางพาราไทยไปได้ไกล "







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 1 กันยายน 2560 เวลา 05:20

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กนอ.เล็งเฟส 2 นิคม RubberCity ทนไทย-เทศแห่งอง-

ประชาชาติธุรกิจ  
WWW.PRACHACHAT.NET ๑๑๕๖

## กนอ.เล็งเฟส 2 นิคม RubberCity ทนไทย-เทศแห่งอง-



Rubber City – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จ.สงขลา เฟสแรกพื้นที่ 1,216 ไร่ ซึ่งนักลงทุนเข้าดำเนินการเต็มพื้นที่แล้ว จึงมีแผนเตรียมขึ้นเฟส 2 พื้นที่ 700 ไร่ต่อไป

กนอ.เตรียมขึ้นเฟส 2 นิคมอุตสาหกรรม Rubber City นักลงทุนไทย-มาเลเซีย ได้วันแห่งข้อซื้อพื้นที่ล่วงหน้าแล้วกว่า 40 ไร่ คาดดำเนินการใช้ยางพาราและที่ 150,000 ตัน แต่วันไฟฟ้าพื้นที่ภาคใต้รองรับความต้องการไฟได้หรือไม่ นักลงทุนเล็งสร้างโรงไฟฟ้าประเภทโคเจเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ได้ทั้งไฟและไอน้ำมาไฟในระบบผลิต

ภายหลังจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลต้องหาแนวทางในการแก้ไข โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City ในจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราไว้ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่ง กนอ. ได้เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ 1,216 ไร่ สำหรับรองรับอุตสาหกรรมเชิงคลัสเตอร์ (Cluster) คือสามารถรองรับโรงงานยางตั้งแต่กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ อย่างเช่น อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง, น้ำยางข้น, คอมพาวนด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ โดยล่าสุด กนอ. ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเต็มพื้นที่แล้ว และขณะนี้ กนอ. อยู่ระหว่างขยายเฟส 2 ต่อเพื่อรองรับนักลงทุนได้ต่อเนื่อง

นายจักรรัฐ เลิศโอกาส รองผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่ตำบลสูง จังหวัดสงขลา ว่า ภายหลังจากที่การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการเข้ามาใช้พื้นที่เต็มแล้วนั้น ขณะนี้ กนอ. จึงเตรียมที่จะขยายพื้นที่ในเฟส 2 เพิ่มเติม ขนาดพื้นที่ 700 ไร่ เนื่องจากขณะนี้ก็มีนักลงทุนสนใจเข้ามาสร้างโรงงานไม้อย่างและอื่น ๆ อีกหลายราย เช่น กลุ่มบริษัท เซาท์ ซีดีดี จำกัด และมีผู้ร่วมทุนจากไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตพื้นนอนและหมอน เข้ามาหารือว่าต้องการเข้ามาสร้างโรงงานในพื้นที่นิคมฯยางพารา โดยภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้จะมีการลงนามสัญญาเพื่อซื้อขายที่ดินประมาณ 40 ไร่

ทั้งนี้ กษเอ เชื่อมั่นว่าเมื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น นักลงทุนจึงตัดสินใจที่จะขยายการลงทุนมากขึ้นตามไปด้วย ที่สำคัญการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น คาดว่าการใช้ยางพาราจะเพิ่มขึ้นอีก 150,000 ตัน/ปี จากปริมาณยางพาราทั้งประเทศที่มีการผลิตอยู่ที่ 4 ล้านตัน/ปี

“บางส่วนก็เป็นโรงงานที่ลงทุนอยู่นอกพื้นที่นิคมรับเบอร์ ซีดี เขาก็มองว่าในกรณีที่จะขยายโรงงานเพิ่มก็ควรเข้ามาในพื้นที่นิคมนี้ดีกว่า เพราะมีระบบสาธารณูปโภครองรับ รวมถึงการขนส่งสินค้าก็มีหลายช่องทาง ตั้งแต่ทางบก ทางน้ำ และการขนส่งทางเรือ เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมองว่าการขยายในเฟส 2 นี้ก็จะได้รับการตอบรับที่ดี และหากนักลงทุนยังคงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของนิคมเพิ่มเติม ก็อาจจะต้องหาพื้นที่ใหม่ เนื่องจากในอำเภอฉลุงนั้นขยายเต็มที่ได้แค่ 2 เฟสเท่านั้น”

นายจักรรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุนในพื้นที่นิคมยางพารา ยังมีความกังวลในประเด็นด้านปริมาณไฟฟ้าในพื้นที่ว่าจะเพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพราะในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้จากการต่อต้านของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กำลังผลิตประมาณ 800 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังผลิตประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเตรียมที่จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำ (Cogeneration) เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในโรงงาน รวมถึงนำความร้อนมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตยางพาราด้วย โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำดังกล่าวจะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีการประเมินเบื้องต้นว่าจะมีการขนส่งก๊าซจากพื้นที่มาตามหาดู จังหวัดระยอง ลงไปใช้กับโรงไฟฟ้า เนื่องจากในพื้นที่นิคมไม่มีการวางท่อก๊าซ

รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทยระบุถึงความเคลื่อนไหวราคายางประเภทต่าง ๆ (28 ส.ค. 2560) ว่า ในส่วนของราคายางทอถัก แบ่งเป็นราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ 52.80 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (ณ โรงงาน) อยู่ที่ 52 บาท/กิโลกรัม ในส่วนของราคาพรมถัก ณ ตลาดกลางยางพารา อำเภอหาดใหญ่ แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบ อยู่ที่ 54.71 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 57.63 บาท/กิโลกรัม และสำหรับราคาส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน (FOB) อยู่ที่ 62.20 บาท/กิโลกรัม





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

THAI.AC <http://www.thai.ac>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 1 กันยายน 2560 เวลา 10:00

หัวข้อข่าว: กยท.มันใจราคารายางปีนี้แตะ 70 บาท/กก.

Rating: ★☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

## กยท.มันใจราคารายางปีนี้แตะ 70 บาท/กก.

หมวดหมู่ : ทั่วไป วันที่ : 31 สิงหาคม 2560 เข้าดู : 10 ครั้ง



วันที่ 30 ส.ค. 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจราคายาง โดยนายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ระบุว่า สถานการณ์ราคารายางพาราในปัจจุบัน หลังร่วมมือกับกลุ่ม 5 บริษัทผู้ส่งออกยางรายใหญ่ ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทำให้ราคาปรับตัวต่อเนื่องจากเดือน กรกฎาคม ซึ่งราคารายางพาราผ่านรมคว้นขึ้น 3 ราคาภิโลกกรัมละ 49 บาท ปัจจุบันอยู่ที่ภิโลกกรัมละ 58-60 แม้จะไม่สูงมาก แต่เชื่อว่าเป็นการปรับฐานราคาที่มีเสถียรภาพ

สำหรับราคาน้ำยางสดอยู่ที่ภิโลกกรัมละ 52 บาท ปรับตัวเร็วกว่ายางแผ่นและในอนาคตเชื่อว่าน้ำยางสดจะเป็นตัวชี้วัดราคารายางพาราที่สำคัญอีกตัวในตลาด ขณะนี้ กยท. มีโครงการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการน้ำยางสด วงเงิน 10,000 ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำยางจากเกษตรกรโดยตรงและนำไปแปรรูป เช่น การทำหมอนยางพารา เมื่อต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังว่าจะปล่อยสินเชื่อในลักษณะใด ขณะนี้มีผู้ประกอบการขอสินเชื่อ ร้อยละ 95 หากปล่อยสินเชื่อได้เร็วจะช่วยดูดซับปริมาณน้ำยางสด 100,000 ตัน และทำให้ราคารายางพาราปีนี้แตะระดับภิโลกกรัมละ 70 บาท

ขณะที่นายสนธิ สุวรรณบุตร ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด ระบุว่า เกษตรกรต้องการเห็นราคารายางอยู่ที่ 80 บาทต่อกิโลกรัม พร้อมเสนอให้ กยท. เข้ามารับซื้อยางพาราเอง เพื่อสร้างการแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรม เพราะแม้ กยท. จะพยายามใช้กลไกของสหกรณ์เข้ามารับซื้อยางพาราโดยตรงจากเกษตรกร แต่ด้วยศักยภาพของสหกรณ์ไม่เพียงพอและขาดเงินทุนหมุนเวียน จึงยังไม่ได้ผลนัก



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 2 กันยายน 2560 เวลา 07:25

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กนอ.เล็งเฟส 2 นิคม Rubber City ดันใช้ยางพารา 1.5 แสนตัน นักลงทุนไทย-เทศแห่จอง

ประชาชาติธุรกิจ  
WWW.PRACHATCHAT.NET 00101

## กนอ.เล็งเฟส 2 นิคม Rubber City ดันใช้ยางพารา 1.5 แสนตัน นักลงทุนไทย-เทศแห่จอง



กนอ.เตรียมขึ้นเฟส 2 นิคมอุตสาหกรรม Rubber City นักลงทุนไทย-มาเลเซีย ได้วันแห่ขอซื้อพื้นที่ล่วงหน้าแล้วกว่า 40 ไร่ คาดดันการใช้ยางพาราแตะที่ 150,000 ตัน แต่ห่วงไฟฟ้าพื้นที่ภาคใต้รองรับความต้องการใช้ได้หรือไม่ นักลงทุนเล็งสร้างโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชัน ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ได้ทั้งไฟและไอน้ำมาใช้ในระบบผลิต

ภายหลังจากสถานการณ์ราคายางพาราดกต่ำอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลต้องหาแนวทางในการแก้ไข โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City ในจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราไว้ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่ง กนอ.ได้เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ 1,216 ไร่ สำหรับรองรับอุตสาหกรรมเชิงคลัสเตอร์ (Cluster) คือสามารถรองรับโรงงานยางตั้งแต่กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ อย่างเช่น อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง, น้ำยางข้น, คอมพาวนด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ โดยล่าสุด กนอ.ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเต็มพื้นที่แล้ว และขณะนี้ กนอ.อยู่ในระหว่างขยายเฟส 2 ต่อเพื่อรองรับนักลงทุนได้ต่อเนื่อง



*Rubber City – การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จ.สงขลา เฟสแรกพื้นที่ 1,216 ไร่ ซึ่งนักลงทุนเข้าดำเนินการเต็มพื้นที่แล้ว จึงมีแผนเตรียมขึ้น เฟส 2 พื้นที่ 700 ไร่ต่อไป*

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่ตำบลฉลุง จังหวัดสงขลา ว่า ภายหลังจากที่การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการเข้ามาใช้พื้นที่เต็มแล้วนั้น ขณะนี้ กนอ. จึงเตรียมที่จะขยายพื้นที่ในเฟส 2 เพิ่มเติม ขนาดพื้นที่ 700 ไร่ เนื่องจากขณะนี้ มีนักลงทุนสนใจเข้ามาสร้างโรงงานไม้ยาง และอื่น ๆ อีกหลายราย เช่น กลุ่มบริษัท เซาท์ ทิดิค จำกัด และมีผู้ร่วมทุนจากไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่นอนและหมอน เข้ามาหารือว่าต้องการเข้ามาสร้างโรงงานในพื้นที่นิคมฯยางพารา โดยภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ จะมีการลงนามสัญญาเพื่อซื้อขายที่ดินประมาณ 40 ไร่

ทั้งนี้ กนอ. เชื่อมั่นว่าเมื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น นักลงทุนจึงตัดสินใจที่จะขยายการลงทุนมากขึ้น ตามไปด้วย ที่สำคัญการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น คาดว่าการใช้ยางพาราจะเพิ่มขึ้นอีก 150,000 ตัน/ปี จากปริมาณยางพาราทั้งประเทศที่มีการผลิตอยู่ที่ 4 ล้านตัน/ปี

“บางส่วนก็เป็นโรงงานที่ลงทุนอยู่นอกพื้นที่นิคมรับเบอร์ ซิตี้ เขาก็มองว่าในกรณีที่จะขยายโรงงานเพิ่มก็ควรเข้ามาในพื้นที่นิคมนี้ดีกว่า เพราะมีระบบสาธารณูปโภครองรับ รวมถึงการขนส่งสินค้าก็มีหลายช่องทาง ตั้งแต่ทางบก ทางน้ำ และการขนส่งทางเรือ เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมองว่าการขยายในเฟส 2 นี้ก็จะได้รับการตอบรับที่ดี และหากนักลงทุนยังคงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของนิคมเพิ่มเติม ก็อาจจะต้องหาพื้นที่ใหม่ เนื่องจากในอำเภอฉลุงนั้นขยายเต็มที่ได้อีกแค่ 2 เฟสเท่านั้น”

นายจักรรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุนในพื้นที่นิคมยางพารา ยังมีความกังวลในประเด็นด้านปริมาณไฟฟ้าในพื้นที่ว่าจะเพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพราะในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้จากการต่อต้านของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กำลังผลิตประมาณ 800 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังผลิตประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเตรียมที่จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำ (Cogeneration) เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในโรงงาน รวมถึงนำความร้อนมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตยางพาราด้วย โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำดังกล่าวจะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีการประเมินเบื้องต้นว่าจะมีการขนส่งก๊าซจากพื้นที่มาตาพุด จังหวัดระยอง ลงไปใช้กับโรงไฟฟ้า เนื่องจากในพื้นที่นิคมไม่มีการวางท่อก๊าซ

รายงานข่าวจากการยางแห่งประเทศไทยระบุถึงความเคลื่อนไหวราคายางประเภทต่าง ๆ (28 ส.ค. 2560) ว่า ในส่วนของราคารายางท้องถิ่น แบ่งเป็นราคารายางแผ่นดิบอยู่ที่ 52.80 บาท/กิโลกรัม น้ายางสด (ณ โรงงาน) อยู่ที่ 52 บาท/กิโลกรัม ในส่วนของราคารายางแผ่นรมควันอยู่ที่ 54.71 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 57.63 บาท/กิโลกรัม และสำหรับราคาส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน (FOB) อยู่ที่ 62.20 บาท/กิโลกรัม





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Stock The Day <http://www.stocktheday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 4 กันยายน 2560 เวลา 08:04

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯ เผยสถานการณ์เกษตรกรตะวันออก ปี 59/60 ชี้ข้าวนาปีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ยางพารา - ปาล์ม และผลไม้...  
และผลไม้...

## Stock The Day



**ก.เกษตรฯ เผยสถานการณ์เกษตรกรตะวันออก ปี 59/60 ชี้ข้าวนาปีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ยางพารา - ปาล์ม และผลไม้สำคัญลดลงทุกชนิด**

ก.เกษตรฯ เผย สถานการณ์การผลิตพืชและไม้ผลที่สำคัญของภาคตะวันออก แจง ข้าวนาปี 2559/60 ภาคตะวันออกผลผลิตเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และไม้ผล ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ปี 2559 ผลผลิตโดยรวมลดลงจากปี 2558 จากความแห้งแล้งตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2558

นายคมสัน จารุญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง สถานการณ์การผลิตพืชที่สำคัญจากการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออก ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (นายสุชัย กิตตินันท์หะดีสีป) เป็นประธานคณะทำงานฯ พบว่า

ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2559/60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีเพาะปลูก 2558/59 ภาคตะวันออกภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น จากผลผลิตต่อไร่และเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเนื้อที่เสียหายจากภัยพิบัติน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าเนื้อที่เพาะปลูกลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกษตรกรขยายข้าวเปลือกได้ราคาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ไม่จูงใจให้ขยายเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2559/60 ประกอบกับในช่วงต้นปี 2559 มีปริมาณฝนตกน้อย เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนมาข้าวเป็นปลอเลี้ยงกุ้ง ปลา และนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวของรัฐบาลปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น อ้อยโรงงาน

ยางพารา ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ภาคตะวันออก ผลผลิตรวมลดลง จากทั้งการลดลงของเนื้อที่ที่ริดได้และผลผลิตต่อไร่ เนื่องจากราคายางพาราไม่จูงใจเกษตรกรไร่นาเปลี่ยนไปปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน ลำไย และปาล์ม น้ำมันทดแทน

ปาล์ม น้ำมัน ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ภาคตะวันออก ผลผลิตรวมลดลงจากผลผลิตต่อไร่ที่ลดลง เนื่องจากสภาพความแห้งแล้งตั้งแต่ปลายปี 2557 ต่อเนื่องถึงปี 2558 ส่งผลให้ปาล์มออกดอกไม่สมบูรณ์เป็นดอกเกสรตัวผู้มากกว่าตัวเมียทำให้ปาล์มขาดทะลาย (ปาล์มขาดคอ) และมีขนาดทะลายเล็ก ส่วนเนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากการส่งเสริมของบริษัทและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่ส่งเสริมให้เกษตรกรขยายพื้นที่

เงาะ ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ภาคตะวันออก มีผลผลิตรวมลดลง เนื่องจากเนื้อที่ให้ผล และผลผลิตต่อไร่ลดลง จากสภาพอากาศที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำรดต้นทั้งจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งเก็บกักในสวนทำให้ดอก และผลเงาะร่วงหล่นเสียหายจำนวนมาก เกษตรกรจำเป็นต้องปล่อยลูกร่วงเพื่อดูแลรักษาต้นเงาะไว้

ทุเรียน ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ภาคตะวันออกมีผลผลิตรวมลดลง เป็นผลจากผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อำนวย กลางวันอากาศร้อน กลางคืนเย็น เช้ามีน้ำค้าง สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ทุเรียนรับสารอาหารน้อยได้ธาตุอาหารไม่สมบูรณ์ จึงทำให้ทุเรียนมีขนาดผลเล็กกว่าปีปกติ รวมทั้งมีพายุฤดูร้อน ผลทุเรียนร่วงหล่นเสียหาย สำหรับเนื้อที่ยืนต้น และเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่องติดต่อกันหลายปีเกษตรกรจึงขยายเนื้อที่ปลูกทุเรียนจำนวนมากและมีต้นที่เริ่มให้ผลปีแรกเป็นจำนวนมาก

มังคุด ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ภาคตะวันออก มีผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยโดยมีอากาศหนาวเย็นช่วงต้นปีทำให้มังคุดชะงักการออกดอกและมีฝนตกในฤดูหนาว ดอกมังคุดจึงร่วง และบางส่วนแตกใบอ่อนแทนการออกดอก รวมทั้งสภาพอากาศที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำส่งผลให้ติดผลน้อย ส่วนที่ติดผลแล้ว ผลร่วงหล่น แม้ว่าเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นมังคุดที่ปลูกเมื่อปี 2552 เริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้

ลองกอง ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ภาคตะวันออก ผลผลิตรวมลดลงจากการลดลงของเนื้อที่ให้ผล เนื่องจากลองกองส่วนใหญ่เป็นพืชปลูกแซมในสวนไม้ผล ขาดการใส่ใจดูแล ราคาไม่จูงใจเกษตรกรจึงไถ่กลางต้นออกเพื่อปลูกทุเรียนแทนและให้ต้นทุเรียนมีทรงพุ่มดี แม้ว่าผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำทำให้ต้นลองกองใบลด เป็นผลดีต่อการออกดอก เมื่อมีช่วงที่ฝนตกได้รับน้ำฝนส่งผลให้ต้นลองกองออกดอกและติดผลได้มากขึ้น แต่สำหรับต้นที่อยู่ในช่วงผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยว เมื่อได้รับน้ำฝนทำให้ผลแตกเสียหาย ผลผลิตต่อไร่ปี 2559 จึงเพิ่มได้ไม่มาก

ทั้งนี้ ข้อมูลในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เป็นข้อมูลเอกภาพเบื้องต้นซึ่งจะนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ด้านพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในกลางเดือนกันยายนต่อไป โดยท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 โทร. 038 352 435 หรืออีเมล







การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กรุงเทพธุรกิจ

Kragitany Tanak  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/โพกัส

วันที่: จันทร์ 4 ธันวาคม 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10674

หน้า: 16(ตลาด), 13

Col. Inch: 59.10 Ad Value: 85,695

PR Value (x3): 257,085

คลิป: 311-คำ

หัวข้อข่าว: ดัชนีข้าว'สต็อกรัฐ'ก่อนขายป้องกันลลอมปนเพื่อบริโภค

# ส่งบดข้าว'สต็อกรัฐ'ก่อนขาย ป้องกันลลอมปนเพื่อบริโภค

**กรุงเทพธุรกิจ • "ฉัตรชัย" ส่งบดข้าวในโกดัง**  
รัฐบาลก่อนขาย ป้องกันนำไปลลอมข้าวดีให้คนกิน  
ทำข้าวเจ้าหน้าทีตรวจสอบการขนส่งจนถึงแปรรูป  
พร้อมรายงานเส้นทาง-วันเวลาขาย ระบุระบาย  
ข้าวโกดังหมกมดภายในเวลา 3 ปี เล็งประมูลล็อตสุดท้าย  
5.2 แสนตัน

การประมูลข้าวเสื่อมคุณภาพในโกดังของรัฐ  
ที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำลังจะ  
มีการเปิดประมูลอีกครั้ง ยังคงมีข้าวตกค้างอีกกว่า  
5.2 แสนตัน หลังจากถูกศาลสั่งอายัดภายใต้เงื่อนไขต้อง  
นำเข้าสู่อุตสาหกรรม อาหารสัตว์หรือพลังงานเท่านั้น  
พล.อ.ฉัตรชัย สภากีฬาระดับชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานอนุกรม  
พิจารณาการระบายข้าว เปิดเผยว่าจากการหารือ  
ต่างประเทศในเวทีต่างๆ ทุกฝ่ายเห็นไปในทางเดียวกันว่า  
กลไกราคาสินค้าเกษตรทั่วโลกจะเชื่อมโยงถึงกันหมด  
เป็นเรื่องปกติที่ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตาม  
สถานการณ์ขณะนั้น

ส่วนข้าวในช่วงที่ไทยเปิดรับจำนำทุกเมล็ด ราคาที่  
ตกต่ำไม่เป็นไปตามกลไกการตลาดเป็นเพราะนโยบาย  
ของไทย จะเห็นได้จากการเป็นผู้ส่งออกมากที่สุด  
ในโลก 8-9 ล้านตันต่อปี และมีสต็อกมากถึง  
18 ล้านตันข้าวสาร คิดเป็น 2-3 เท่าของการส่งออก  
แต่ละปี อีกทั้งยังมีการผลิตใหม่เพื่อออกสู่ตลาด

อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงเกรงว่าหากปริมาณข้าวเหล่านี้  
ปล่อยออกสู่ตลาด จะกระทบกับราคาและเป็นการ  
ทำลายกลไกการตลาดทั้งหมด

"ผมฟังการวิจารณ์แล้วก็อึ้ง แต่สถานการณ์  
ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็น เมื่อไทยประกาศว่าในขณะนี้  
สามารถระบายข้าวหมดแล้ว ราคาในตลาดเพิ่มขึ้น  
ทันที จะมีที่เหลือน้อยบ้างก็ไม่มาก คิดว่าจะระบายได้  
ทั้งหมดภายในปีนี้และจะไม่ได้กระทบกับราคาข้าว  
ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงสิ้นปี" พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว  
ซึ่งได้จากสต็อกข้าว 18 ล้านตัน มี 2.2 ล้านตัน

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

## ส่งบดข้าว

ที่ต้องระบายเป็นข้าวสำหรับภาคอุตสาหกรรม  
หมกมดเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ และ  
พลังงาน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการไป  
แล้วทั้งหมด แต่ต่อมามีอำนาจศาลปกครอง  
สั่งระงับไว้ ในช่วงต้นเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา  
ปัจจุบันศาลเลิกระงับแล้ว ในขณะที่จึงอยู่  
ระหว่างทยอยขนย้ายออกจากโกดังและเปิด  
ประมูลข้าวที่เหลือประมาณ 5.2 แสนตัน

อย่างไรก็ตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวเหล่านี้  
จะไม่วนกลับสู่กลุ่มข้าวเพื่อบริโภค จึงเป็น  
หน้าที่ขององค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร  
(อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ที่  
เป็นเจ้าของโกดัง โดยที่ข้าวอยู่ในโกดังของ  
อ.ค.ส.มากกว่า จึงกำหนดหลักเกณฑ์การ  
ขนย้ายข้าวอย่างรัดกุม ระบุต้องทำบัญชีการ  
ขนส่งข้าวแต่ละครั้งมีแผนเส้นทางการเดินทาง  
แจ้งเวลาแต่ละจุดที่รถผ่าน มีเจ้าหน้าที่สำรวจ  
หรือทหารคอยอำนวยความสะดวก

ที่สำคัญข้าวที่ออกจากโกดังต้องบดละเอียด  
ก่อนทุบเมล็ด เพื่อป้องกันน้ำกลับเข้าภาชนะ  
การบริโภค ทั้งหมดจะมีคณะกรรมการคอย  
ตรวจสอบและติดตามตลอดระยะเวลาขนส่ง  
แม้ว่าข้าวดังกล่าวจะถูกขายต่อไปยังบริษัท  
ที่ 3 ก็ต้องมีใจว่าจะถูกนำไปใช้เพื่อภาค  
อุตสาหกรรมเท่านั้น

"ที่ต้องรอบคอบเรื่องการระบายข้าวออก  
จากโกดัง เพราะบางโกดังที่ถูกประมูลไปมี  
ข้าวที่สามารถรับประทานได้รวมอยู่ด้วย แต่  
ที่ต้องระบายออกไปในลักษณะอาหารสัตว์ก็  
เพราะข้าวส่วนนี้เปิดประมูลไปแล้ว 3 รอบไม่มี  
คนซื้อ"

ดังนั้นหากเก็บไว้จนวันไปคุณภาพจะ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## กรุงเทพธุรกิจ

Kragklay Tanao  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,400

Section: First Section / โฟกัส

วันที่: จันทร์ 4 กันยายน 2560

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10674

หน้า: 18 (กลาง), 13

Col. Jack: 69.10 Ad Value: 85,695

PR Value (x3): 257,085

คลิก: ชว-ดำ

หัวข้อข่าว: สืบค้นข่าว 'สตีลควรัฐ' ก่อนรายชื่อองค์กรสหประชาชาติเพื่อวิโลก

ยิ่งแย่ง คำกับรักษาสูงเกินไปกลายเป็นภาระของรัฐบาล หลายคนบอกหากขายไม่ได้ให้เอาไปทิ้ง แต่ทำอย่างนั้นไม่ได้จะก็โดนว่าไม่รักษามลประโยชน์เพื่อพิจารณาแล้วคิดว่าขายแบบยกคลังไปเลย แต่ข่าวนี้ก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่เลยต้องบอกเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม"

พล.อ. ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และต้องรับผิดชอบการระบายข้าวในโครงการรับจำนำให้ได้ จึงเชิญนายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกรัฐมนตรีส่งออกข้าวไทยในขณะนั้นมาหารือถึงแผนระบายข้าวมีเป้าหมายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้นที่สุด แต่ได้รับคำตอบว่าข้าวมีจำนวนมากเกินไป การระบายข้าวจะเป็นปัญหากับตลาดข้าวทั้งระบบ หากสามารถทำได้สำเร็จใน 3 ปีถือว่าเก่งแล้ว

รวมถึงวันที่การระบายข้าวดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จใน 3 ปีพอดี เหลือในโกดังอีกเพียงเล็กน้อย 5 แสนตันเท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ในเร็วๆ นี้โดยจะใช้หลักเกณฑ์เดิมคือบดให้เข้าสู่ภาคอาหารสัตว์ทั้งหมด"

ทั้งนี้เป็นการพยายามของรัฐบาลที่มักแก้ปัญหา เช่นเดียวกับสินค้าเกษตรอื่น การเปิดศอกยกกว่า 3 แสนตัน ที่เกิดขึ้นในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในขณะที่การยางแห่งประเทศไทย(ทยท.)ได้ระบายหมดแล้ว เหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่คาดว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อตลาดภาพรวม

อย่างไรก็ตาม ที่เห็นว่าเศรษฐกิจของไทยยังไม่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทุกคนมองเฉพาะเศรษฐกิจในเขตเมืองใหญ่ๆ ซึ่งที่ผ่านมามีโตมากโดยเป็นผลมาจากธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อรัฐบาลเข้ามาจัดระเบียบสิ่งของเงินลงทุนเวียนไปส่วนนี้ได้หายไป ดังนั้นการจับจ่ายใช้สอยจึงไม่คึกคักเหมือนเก่า แต่หากมองเศรษฐกิจตามชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่จะมีเงินหมุนเวียนมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# เดลินิวส์

กรกฎาคม

Daily News (M4-Day)  
Circulation: 210,000  
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: สุกร 1 กันยายน 2560

ปีที่: - ฉบับที่: 24795

หน้า: 22(ขวา)

Col Jack: 27.21 Ad Value: 59,862

PR Value (x3): 179,586

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: เติมน้ำยางรถบรรทุก

ดร.ธีรฯ สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ดำเนินงานขยายตลาดยางทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาให้กับยาง โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

โดยในปี 2560 มี

ความต้องการใช้ยางจากหน่วยงานภาครัฐมากกว่า

25,274 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,925 ล้านบาท ซึ่งได้ทยอยส่งมอบไปบ้างแล้ว เช่น กรมชลประทาน 100 ตัน เพื่อใช้ทำถนนถนนคันคลอง โดยจะส่งมอบให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 ส่วนปี 2561 ขณะนี้เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งยอดความต้องการเข้ามาแล้ว คาดว่าจะมีไม่น้อยกว่าปี 2560

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการขยายสู่ประชารัฐ อาทิ จักรยานยนต์ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก ขนาดกลาง รถกระบะ รถตู้ ที่ใช้ส่วนผสมของยางพาราเพิ่มขึ้น โดยใช้ชื่อว่า "TH-TYRE" หรือ "ไทโพร" เป็นยางที่มีคุณภาพท่ามกลางมาตรฐาน นอก ในราคาที่เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว แต่เพื่อไม่ให้ค้างสต็อก กยท.จึงเปิดช่องทางในการขอแบบรับคำสั่งซื้อ (order) ก่อนการผลิตจากผู้ที่สนใจโดยยื่นคำสั่งซื้อและจำนวนที่ต้องการได้ทั้งการขยายแห่งประเทศไทยในทุกแห่ง

โดยซื้อในแบบเงินสด กลุ่มบุคคลหรือบุคคลทั่วไปได้ และจะได้รับสินค้าภายใน 15 วันหลังจากสั่งซื้อและสามารถยกออกไปใส่ล้อได้ที่ศูนย์บริการของช่างสี่ล้อ หรือที่ศูนย์ FIT AUTO ของ ปตท. ที่มีอยู่ทั่วประเทศในส่วนการส่งมอบยางให้กับบริษัท เกิน



## เติมน้ำ

## ขยายตลาดยางพารา



ทั้ง รั้วเบอร์ อินดัสทรีรีด จำกัด จากประเทศจีนแล้ว ขณะนี้ได้ส่งมอบไปแล้ว 2 รอบ โดยรอบแรกจำนวน 400 ตัน ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ส่วนรอบที่ 2 ส่งไปอีก 600 ตัน อยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรฐานจากประเทศจีน ถ้าตรวจสอบผ่านแล้วในรอบต่อ ๆ ไปทางจีนจะรับซื้อในปริมาณไม่น้อยกว่า 5,000 ตันต่อเดือน เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 8 เดือน

ทั้งนี้ กยท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายยางแท่ง STR 20 หรือยางคอมปาวด์ ตามมาตรฐานสากล กับบริษัท เกินฟงฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางล้อขนาดใหญ่ใน 3 ของประเทศจีน เดือนละ 5,040 ตัน โดย กยท.จะเป็นผู้รวบรวมและคัดเลือกยางที่มีคุณภาพจากเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 อีกด้วย





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## หน้า

News En  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 4 กันยายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13283

หน้า: 8(ล่าง)

Col. Jack: 29.67 Ad Value: 26,703

PR Value (x3): 80,109

คลิป: ราว-ค่า

หัวข้อข่าว: มั่นใจยางและ60บาททย.จีปจจัยใน-นอกประเทศหนุนแนวโน้มดีขึ้น

# มั่นใจยางแตะ60บาท ทย.จีปจจัยใน-นอกประเทศหนุนแนวโน้มดีขึ้น

นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (ทย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์ราคาขางมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเกือบ 60 บาท ต่อถักโลกกรัมแล้ว เนื่องจากราคาน้ำมันดิบได้ปรับตัวสูงขึ้น และปัจจัยภายในจากมาตรการของภาครัฐที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา ช่วยผลักดันให้ราคาขางสูงขึ้น ประกอบกับภาคการส่งออกของไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 สูงกว่าที่คาดหวังไว้ ขณะที่ตลาดรถยนต์ยังมีการขยายตัวถึงร้อยละ 8 ทำให้ความต้องการขางเพื่อผลิตยางล้อรถยนต์เพิ่มขึ้นมากด้วย นอกจากนี้ ฤดูฝนปีนี้มาเร็วกว่าปกติและยาวนาน ส่วนขางในบางพื้นที่ของภาคอีสานยังประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งจะมีผลต่อการกรีดยางได้หรือลดลง

ส่วนแรงกดดันจากบริษัทรับซื้อขางจากประเทศยุโรป และญี่ปุ่น ที่จะรับซื้อเฉพาะไม้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้รับเครื่องหมาย FSC ซึ่งเป็นไม้จากการจัดการสวนขางอย่างยั่งยืน อย่างถูกต้องตามหลักการ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น ยังไม่ได้รับผลบังคับใช้ในขณะนี้ จะเริ่มใช้ในปี ค.ศ.

2020 หรือ ปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย เพราะเรามีมาตรการรองรับ ในเรื่องการออกมาตรฐานการจัดการสวนขางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล FSC แล้ว โดยขณะนี้ได้นำร่องดำเนินการในพื้นที่สวนขาง 50,000 ไร่ และกำลังจะขยายผลไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ทั้งในส่วนขางภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คาดว่าภายในระยะเวลาที่เหลือ 3 ปี จะสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่สวนขางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ ทย.ได้ทั้งหมดอย่างแน่นอน

นายธีรชกล่าวต่อว่า การที่ประเทศยุโรปและญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่จะนำมาตรฐาน FSC มาใช้นั้น ประเทศไทยน่าจะได้รับอานิสงส์มากกว่า เพราะการใช้มาตรฐานดังกล่าว ไม่ได้บังคับใช้กับประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซียด้วย ถ้าประเทศเหล่านี้ไม่ทำการจัดการสวนขางตามมาตรฐานสากล FSC แล้ว คำสั่งซื้อขางจะยิ่งไหลเข้ามาในประเทศไทยที่มีการจัดการสวนขางตามมาตรฐานสากล FSC มากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ไทยโพสต์

Total Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: เสาร์ 2 ธันวาคม 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7603

หน้า: 2(ชน)

Col./ack: 99.49 Ad Value: 84,666.50 PRValue (x3): 253,699.50

ฉบับ: ชาว-คำ

คอลัมน์: โลกใบใหม่: ปากท้อง อนาคต และมีตราภาพทางการค้า!!!

## ปากท้อง อนาคต และมีตราภาพทางการค้า!!!



### โลกใบใหม่

อภิชาติ กองอยู่

topichai@hotmail.com

**บ**มือผูกถึงปากท้อง! แม้ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะดีขึ้น แต่การจับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่นกลับลดลงจนเราไม่คิดคึกเหมือนในยามที่เศรษฐกิจสะพัด คงต้องมองเหตุปัจจัยหลายเหลี่ยมหลายมุมพอสมควร จากการร่วมเดินทางกับคณะกรรมการประสานงาน Forum 21" องค์การไม่แสวงกำไรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกหลังอิทธิพลของเทคโนโลยียุคใหม่! เมื่อได้ตระเวนไปที่ท้องถิ่นภาคเหนือ กลาง ได้ อีสาน และตะวันออก พบว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นนั้นถอยห่างไม่คึกคัก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดเงินสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น!

ความซึมเซาที่น่ากังวลที่สุดน่าจะเป็นที่ภาคใต้ จากการเห็นสภาพนครหาดใหญ่-หัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ วันนี้อากาศหลังความเคลื่อนไหวที่คึกคักเช่นยามปกติ เมื่อพิจารณาเหตุปัจจัยสำคัญนอกเหนือจากที่รัฐ ถิ่นว่า "เงินสีเทา" จากการเมืองที่เคยมีสะพัดหรือจากคอร์รัปชันและบรรดาเศรษฐกิจผิดกฎหมาย-นอกระบบทั้งหลายส่วนถูกสกัดจัดการให้ลือไปทั้งประเทศ ผลผลิตหลักของชาวใต้ก็กำลังเผชิญเจอลมมรสุมเศรษฐกิจที่น่ากังวล ภาคใต้พึ่งพาอยู่เพียงด้วยเศรษฐกิจหลักคือ สวนยาง ประมง และการท่องเที่ยว ธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มเจอปัญหาเข้าเต็มๆ จนถึงขั้นราคาขายดิ่งลงจนเรียกเก็บเกี่ยวจะ 3 กิโลร้อยเหมือนมังคุดช่วงที่มีมากไปแล้ว

ประมงเจอปัญหา கட้น จากยุโรปและการจัดการ

ปัญหาที่สำคัญของหน่วยงานรับผิดชอบ ผสมกับการโจมตีทำลายเป็นระยะๆ จนบรรดาเรือประมงต้องลอยลำว่างเปล่าไร้งานทำ เจ๊งกันวินาศสันตะโร! ที่สำคัญกรณีนี้ไม่ขำแน่เฉพาะเรือประมง แต่อุตสาหกรรมคั่วเวียน และ SMEs ที่เป็นห่วงโซ่ของการประมงก็พลอยเจ๊งวิบากกรรมอันน่าประหลาดพิสดารด้วย! งานนี้ถึงมาเลย์รับประโยชน์ไปเต็มๆ จากเรือประมงที่ไปขึ้นท่ามาเลย์ ซึ่งอุตสาหกรรมคั่วเวียน และ SMEs ไม่ว่าข้าวเกรียบกุ้ง-ข้าวเกรียบปลา ต้องวิ่งไปซื้อวัตถุดิบจากฝั่งมาเลย์มาแปรรูป เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจและเศรษฐกิจคั่วเวียน ไร้อัตินโยบายหน้าใส่มือไม่กิน-กักขัง!

ด้านท่องเที่ยวหาดใหญ่สลดเหมือด! รายได้การท่องเที่ยวจากมาเลย์ ลิงคโปร้ โดยเฉพาะมาเลย์ใกล้บ้าน ที่มีคนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสะพัด ต่างเจ๊งวันเพราะค่าเงินริงกิตตกดูไปอยู่ราว 7 บาท จาก 10 บาท! นักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หายไป! ส่งผลให้ที่พักโรงแรมทยอยเหว้า ร้านค้าอาหาร ไปจนถึงบรรดารถสองแถวเล็กที่มีรายได้จากการรับ-ส่งนักท่องเที่ยวในเมืองต่างบ่นยาแม่ กำลังซื้อของคนในท้องถิ่นหดหายหนักคั่วเวียนทุ่ง นี่ยังไม่พูดถึงปาล์มน้ำมัน! ที่ราคากำลังตึงลงตามราคาตลาดนอกประเทศอย่างมีนัยสำคัญ!

สรุปรายงานเศรษฐกิจประเทศไทยสั้นๆ ภาพรวมปรากฏดังนี้...แม้ตัวเลขทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ-จีดีพี และเป็นเป้าหมายส่งออก แต่ยังไม่สะท้อนกำลังซื้อผู้บริโภค หลังจากจีดีพีสินค้าบริโภคอุปโภคปี 2559 มูลค่า 4.4 แสนล้านบาท มีตัวเลขเติบโตเพียง 1.7% ต่ำสุดในรอบ 10 ปี และก็ยังไม่น่าดี โดยครึ่งปีแรกปีนี้ได้ 1% ทำสถิติต่ำสุดในรอบ 11 ปี ด้วยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลงต่อเนื่องตั้งแต่มกราคม 2560 เป็นต้นมา กำลังซื้อของครัวเรือนภาคเกษตรลดลงมีสัดส่วน 1 ใน 3 ซึ่งเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ปัญหาหนี้ครัวเรือน สินค้าเกษตรตกต่ำ ปัจจุบันหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพียังสูงขึ้นไปถึง 80% ขณะที่ในสิงคโปร์ ได้หัวน ยินโตฯ อยู่ที่แค่ 50-60% นี้คือภาพเศรษฐกิจโดยรวม

ในเศรษฐกิจโลกใหม่ ความร่วมมือช่วยเหลือจากมิตรประเทศเป็นเรื่องสำคัญ แม้จะมีคนไทยบางกลุ่มที่ยังว่าได้รับเงินต่างประเทศมาสร้างภาพสภาพสบายอยู่ตลอดเวลา ก็ตาม แต่มิตรประเทศที่อบอุ่นของไทยก็มีส่วนช่วยเหลือ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยพลาซ่า**

Total Post  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 850

Section: First Section/ในประเทศ

วันที่: เสาร์ 2 กันยายน 2560

ปีที่: 21

ฉบับที่: 7603

หน้า: 2(ชน)

Col.Inch: 99.49 Ad Value: 84,666.50 PRValue (x3): 253,699.50

คลิ๊ป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: โลกใบใหม่: ปากท้อง อนาคต และมีรูปภาพพาหาวางค้า!!!



นายอุตมะ สวานายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจยามทุกข์เชิงอุปสรรค  
มา ช่วงสถานการณ์ที่ตะวันตก  
ใช้วิถีเศรษฐกิจและการเมือง  
แบบแอ่งโศกแซงรอนกดดัน  
ทำลายไทย โดยเฉพาะการที่  
เราใช้รัฐประหารผ่าทางตันทาง  
เศรษฐกิจและสังคมไทย เราที่  
ถูกตะวันตกทั้งอเมริกา ยุโรป  
(ภายใต้ความร่วมมือของนัก  
เคลื่อนไหวไทยหลายกลุ่ม) ถล่ม  
รื้อกฎบัตร-สร้างแรงกดดัน-  
และประท้วงทุกรูปแบบ โดย  
ยื่นอาชญากรรมเป็นหัวขบวน!  
แต่โชคดีที่พื้นฐานเศรษฐกิจไทย  
แข็งแกร่งพอเอาตัวรอดได้ ขณะที่  
ที่มีมิตรประเทศอย่างจีนก็ส่งนัก  
ท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยเติม  
ประเทศ เราจึงรอดพ้นเมื่อนักล่า  
อาณานิคม!

วันนี้เศรษฐกิจโลกปรับ  
ฐาน-เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านสู่  
พลังใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่ง  
ไทยจึงปรับนโยบาย 4.0 รับ  
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  
โลก ปั้นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  
สร้างพลังอุตสาหกรรมสู่ความ  
เจริญก้าวหน้ายุคใหม่ในพื้นที่  
อีอีซี 3 จังหวัดภาคตะวันออก ปรับการสาธารณูปโภค  
พื้นฐานในพื้นที่หัวขบวน ปรับ

กฎระเบียบ-กฎหมายรองรับความก้าวหน้ายุคใหม่ ที่สำคัญ  
คือแม้เศรษฐกิจใหม่ของไทยจะเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหม  
เข้าไป แต่ก็ลดความไม่แน่นอนอย่างญี่ปุ่นก็คาดหวังเข้าร่วมมือในเขต  
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่นี้แน่นอน กลางเดือนกันยายนนี้ **รัฐมนตรี  
อุตสาหกรรม ดร.อุตมะ สวานายน** จะนำทัพนักลงทุนญี่ปุ่น  
ซึ่งมากกว่า 500 บริษัท ลงพื้นที่จัดสรรความร่วมมือในระยะ  
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก-อีอีซี งานนี้ไม่เกิดก็ให้มันรู้ไป!  
ต้องชื่นชมการทำงานหนักของ รร.ท่านนี้จริงๆ.

# 'ไทยอ้าว'เดินแผนยึดเบอร์1ยาง

• **ควบรวมไทยกว้างเงินเพิ่มผลิต1.5 ล้านตัน-เป้าปีนี้2หมื่นล้าน**

ไทยอ้าวยางพารา เร่งควบรวมกิจการไทยกว้างเงินก่อนแต่งตั้งตลาดหลักทรัพย์สินใน 3 ปี ขณะเตรียมลงทุนอีก 1.5 หมื่นล้านตั้งโรงงานยางพาราเพิ่ม 8 แห่งในไทย-ลาว ดันกำลังผลิตเพิ่มเป็น 1.5 ล้านตันมากที่สุดของประเทศในปี 66 คาดปีนี้รายได้ 2 หมื่นล้าน

นายหลักชัย กิตติพล ประธานกิตติศักดิ์ บริษัท ไทยอ้าวยางพารา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากที่ไทยอ้าวได้ตั้งบริษัท ไทยกว้างเงิน รับเบอร์ จำกัด บริษัทลูกของกลุ่มกว้างเงินรับเบอร์รัฐวิสาหกิจด้านยางพาราขายใหญ่สุดของจีนเข้ามาถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน 59% และช่วยเพิ่มทุนจดทะเบียนไทยอ้าวจาก 2,300 ล้านบาท เป็น 6,900 ล้านบาท ในปลายปีที่ผ่านมานั้น ล่าสุดบริษัทอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง โดยนำธุรกิจของไทยกว้างเงินเข้ามาควบรวมกิจการ

ปัจจุบันไทยกว้างเงินมีโรงงานน้ำยางข้น ยางแผ่น และยางแท่งในไทย 8 โรงงาน (ที่อุดรธานี ขุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง และสตูล) ขณะที่ไทยอ้าวมีโรงงานผลิตยางแท่งในไทย 17 โรงงาน

ซึ่งหากรวมกับไทยกว้างเงินแล้ว ในปีนี้จะมีทั้งสิ้น 22 โรงงาน ทั้งนี้ หลังการควบรวมกิจการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีที่แล้ว ในปีหน้าจะทำเรื่องเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป โดยการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จใน 2-3 ปี

อย่างไรก็ดีในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทางไทยอ้าวได้วาง

ภายในปี2566  
บริษัทจะมีทั้งหมด

31 โรงงาน

ปีหน้าตั้งเป้า  
ยอดขายที่

3หมื่นล้าน



△หลักชัย กิตติพล

แผนจะทยอยสร้างโรงงานยางแท่งที่บริษัทได้ขอปีโฮไอไว้ 6 โรงงานใน 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และสระแก้ว ซึ่งบริษัทมีพื้นที่ปลูกยางอยู่ 4-5 หมื่นไร่ในแต่ละจังหวัด การสร้างโรงงานอีก 6 แห่งนี้จะทยอยแล้วเสร็จใน 5 ปี ขณะที่ในปีหน้ายังมีแผนสร้างโรงงานยางแท่ง และโรงงานน้ำยางข้นในลาวอีก 2 แห่งที่เวียงจันทน์และสะหวันนะเขต ซึ่งบริษัทมีพื้นที่ปลูกยางอยู่ 2.5-3 หมื่นไร่

"การลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปยางเพิ่มอีก 8 แห่งในไทย

และลาวจะใช้เงินลงทุนสร้างโรงงานไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมทุนหมุนเวียนในการซื้อขายอีกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท รวมลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนสร้างโรงงานยางแท่งในกัมพูชาที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเรามีพื้นที่ปลูกยางอยู่กว่า 4.3 หมื่นไร่ ทั้งนี้ภายในปี 2566 บริษัทจะมีทั้งหมด 31 โรงงาน มีกำลังผลิตยางพารารวมประมาณ 1.5 ล้านตันมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ"

นายหลักชัยกล่าวอีกว่า ในปีนี้เดิมทางไทยอ้าวได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกยางพาราที่ 6 แสนตัน มูลค่าไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล้านบาท แต่จากผลประกอบการในครึ่งแรกของปีนี้ยังทำไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่งออกได้ไม่ถึง 3 แสนตัน ผลจากราคายางในตลาดโลกยังขึ้นๆ ลงๆ ขณะผลผลิตยางในประเทศก็ไม่เพียงพอในการส่งออก ประกอบกับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีเข้ามาน้อย เฝิงจะมีคำสั่งซื้อเข้ามามากขึ้นในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตามตลาดใหญ่คือจีนที่ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว คาดจะมีการนำเข้ามากขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน-ตุลาคม แต่ก็ยัง





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

## ฐานเศรษฐกิจ

Transaction:  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ข่าว-การเมือง

วันที่: อาทิตย์ 3 - พุธ 6 กันยายน 2560

ปีที่: 37

ฉบับที่: 3293

หน้า: 8(บนซ้าย)

Col. Inch: 62.06 Ad Value: 77,562.50 PRValue (x3): 232,687.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ไทยชีว'เดินแผนอีกเซอร์ไอชา ควบรวมไทยกัวเงินเพิ่มผลิต 1.5 ล้านตัน-เป้าปี...

มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องสงครามระหว่างประเทศกรณีสหรัฐ-เกาหลีเหนือ และราคาน้ำมันที่ทำให้ราคายางลดลง ดังนั้นทางบริษัทคาดจะส่งออกยางพาราได้ในปีนี้อย่างน้อย 4 แสนตัน มูลค่าไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท

"ปีนี้มูลค่าส่งออกของไทยชีวคิดว่าไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท เป้า 3 หมื่นล้านบาทคงไม่มี เพราะตอนนี้ราคายางลดลงมาจากต้นปี อย่างไรก็ตาม จากที่เราได้กลุ่มกึ่งเงิน ซึ่งมีความเข้มแข็งมากทางด้านการเงินมาร่วมทุน ขณะที่ตลาดของเราคืออยู่แล้ว คาดหลังการควบรวมกิจการแล้วเสร็จจะทำให้เราส่งออกได้เพิ่มขึ้นโดยปีหน้าได้มาเพิ่มอีก 5 โรงงานได้ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 3 หมื่นล้านบาทซึ่งต้องทำให้ได้"

อนึ่ง จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร ช่วง 7 เดือนแรกปีนี้มีมีการส่งออกยางพารา มูลค่า 1.26 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 50% โดยตลาดส่งออก 5 อันดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ สัดส่วน 47.4, 12.7, 7.8, 6.1 และ 4.0% ตามลำดับ ■



## “เกรียงไกร” ปธ.สหกรณ์ยางตราด บริหารครบวงจร “ต้นน้ำ-ปลายน้ำ”

อย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ที่สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ก่อตั้งขึ้นมา เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ด้วยการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม เริ่มด้วยการแปรรูปทำยางแผ่นรมควัน จากนั้นลงทุนโรงงานน้ำยางข้น สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กลายเป็นสหกรณ์หนึ่งเดียวในประเทศที่ทำครบรูปตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

“เกรียงไกร เทพินทร์อาร์ักษ์” ประธานสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด ให้สัมภาษณ์ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เริ่มแรกเป็นการรับน้ำยางจากสมาชิกมาแปรรูปทำยางแผ่นรมควัน ซึ่งเป็นการแปรรูปขั้นกลางเท่านั้น แต่ตอนนี้เรามีโรงงานน้ำยางข้นเป็นของตัวเอง

โดยขอซื้อ โรงงานน้ำยางข้นต่อจากประธานสหกรณ์คนเก่าที่เลิกทำมา 10-20 ปีแล้ว เริ่มแรกทดลองใช้ฟรี เวลาผ่านไป 2-3 ปี ธุรกิจเริ่มเดินได้ สามารถสร้างกำไร ให้ประโยชน์เกษตรกร ก็มีการตลาดซื้อขายกันที่ราคา 60 ล้านบาท ขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างทำเรื่องกู้เงิน

ทำให้ตอนนี้สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราดเป็นสหกรณ์เดียวที่มีโรงงานน้ำยางข้น 60% เป็นของตัวเอง ทำครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นำมาแปรรูปและทำตลาดเองในหลายช่องทาง เช่น ออกทีวี ใต้เรือก ช่องทางออนไลน์ ออกนิตยสารและตลาดหลัก 70-80% คือ ส่งออก ไม่ใช่แค่จีน มีส่งไปมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา แต่ผลตอบรับอาจจะดีสู้เงินไม่ได้ และตลาดใหม่ที่ไปเปิดขณะนี้ คือ ออสเตรเลีย

“ลูกค้าส่วนใหญ่ คือ คนจีน เริ่มแรกทำหมอน ซึ่งทุกคนที่มาซื้อต้องถามคำถามว่ามีที่นอนไหม ทำให้เรามาบังคับว่าเริ่มศึกษาตลาด เห็นว่าตลาดที่นอนก็มีความต้องการสูงก็เลยหันมาทำที่นอนด้วย เป็นที่นอนเด็กเล็ก 60 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร มีสายรัดหัวหัว ผมได้ไอเดียที่นอนเด็กมาจากลูกเราเองที่เวลาไปโรงเรียนอนุบาลจะต้องถือที่นอนไป เราก็คิดทำที่นอนเด็กพับมีสายรัดให้ถือ ไปเรียน สินค้าตัวนี้ขายดีมากในตลาดออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็ ลานค้า หรือ ซ้อป 24”

ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก 50 กว่าคน เป็นเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดตราด ที่จะนำน้ำยางมาขาย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะรับน้ำยางมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันก่อน ขายตลาดได้เท่าไรก็จ่ายสมาชิกเต็ม หักแค่ค่าการจัดการเท่านั้น อาจจะไม่ต่างจากที่อื่นที่ซื้อน้ำยางสดเลย พอแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันขายได้กำไรก็เข้าสหกรณ์

“พอรับน้ำยางมาก็จะเอาไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน เวลาขายจะดูที่ราคาเป็นเกณฑ์ สมมุติขายได้ 60 บาท เราหักค่าบริหารจัดการแปรรูป 4 บาทเข้าสหกรณ์ เหลือ 56 บาท สมาชิกจะได้เต็มตรงนี้ เราจะคุยกับสมาชิกตลอดว่าจะขายกันวันไหนดี ช่วงหน้าร้อนเฉลี่ย 10-15 วันขาย 1 ครั้ง แต่หน้าฝนอาจจะยาวนานซักระยะ 3 อาทิตย์ขายครั้งหนึ่ง ถามว่าราคายางทุกวันนี้ก็อาจจะอยู่ลำบากหน่อย แต่การทำแบบนี้ผมคิดว่าจะลดความเสี่ยงของสหกรณ์ และเป็นการลดการเอาเปรียบระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ที่อื่นอาจจะซื้อน้ำยางสด เช่น 50 บาท แล้วเอาไปแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน 60 บาท ถ้าไรเข้าสหกรณ์แต่ของเราขายได้เท่าไร หักค่าการจัดการแล้วคืนให้สมาชิกเต็ม สหกรณ์ก็ไม่มีความเสี่ยงเรื่องราคายางจะขึ้นจะลง แต่เกษตรกรได้เต็ม”



ส่วนที่ 2 ส่งเข้าโรงงานน้ำยางชั้น 60% โดยสหกรณ์จะนำถึง 200 ลิตร ไปลงให้ตามสวนเกษตรกร เกษตรกรก็จะเก็บไว้ดองไว้ ดูราคาอยากขายเมื่อไหร่ก็โทรเรียกสหกรณ์ สหกรณ์ก็จะมารถไปปรับมา พอรับเสร็จก็ทำดิออร์ซี (Dry Rubber Contest) ทันที เนื้อยางมีเท่าไรก็จ่ายเงินให้สมาชิกเท่านั้น และเนื่องจากเราเป็นสหกรณ์จึงไม่เคยซื้อตามราคาตลาด เราซื้อน้ำตาลสดทุกครั้ง 1-3 บาท เพราะการแปรรูปมันเกิดผลกำไรอยู่แล้ว และเมื่อแปรรูปขายได้เท่าไร เกษตรกรจะได้ปันผลคืนเช่นกัน

“ถ้าไรเท่าไรเราปันคืนไป เราจะใช้คำว่าให้เป็นเงินสวัสดิการสมาชิก แนวคิดของผมสหกรณ์ไม่ต้องมีกำไร ไม่รู้จะมีทำไมให้สมาชิกคิดว่า ไม่จำเป็นต้องมี เพราะสหกรณ์ยังมีกำไรเยอะเท่าไร ยังมีมูลค่ามากเท่าไร ยิ่งเป็นบ่อเกิดของการทุจริตมากขึ้น ฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีกำไร คืนสมาชิกไป ขอแค่สหกรณ์มีค่าบริหารจัดการ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงานก็พอแล้ว”

ปัจจุบันสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราดเป็นที่เดียวที่มีครบ ตั้งแต่ยางแผ่นรมควัน อัดก้อน ยางแท่ง STR 20 มีโรงงานน้ำยางชั้น 60% ปัจจุบันมี 6 หัวปั่น โดย 1 หัวปั่นสามารถผลิตได้ชั่วโมงละ 2.5 ตัน ทำวันละ 8 ชั่วโมง ซึ่งถือว่ากำลังการผลิตยังขนาดเล็กถ้าเทียบกับบริษัทเอกชน และตอนนี้เรามีการวางแผนเพิ่มหัวปั่นจาก 6 หัว เป็น 12 หัว

เกรียงไกรบอกอีกว่า การแข่งขันทุกวันนี้สูงมาก ความเห็นส่วนตัวหลังจากทำมา 2 ปี มองว่าตลาดหมอนและที่นอนไม่น่าจะเกิน 2 ปีจากนี้ก็เต็มที่แล้วเพราะตอนนี้มีโรงงานขึ้นมาเยอะมากในเมืองไทย ตั้งแต่ขนาดเล็กกำลังการผลิตวันละ 100 ใบ ไปจนถึงวันละ 10,000 ใบ ทำให้มองว่าตลาดจะแคบลงเรื่อย ๆ

ที่สำคัญ คือ เงินที่ต้องการสูงเวลานี้มีการกอบกู้ปีใหม่ของปลอมขึ้นมา ทางออกคือ เราต้องมองไปที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยฉีกแนวไปเลย เช่น รองเท้าแตะ หรือกระเป๋าแฟชั่น หรืออะไรก็ตามที่พยายามนำวัตถุดิบในจังหวัดมาใช้ให้มากที่สุด



## กนอ.เร่งเฟส 2 นิคม Rubber City ดันใช้ยางพารา 1.5 แสนตัน นักลงทุนไทย-เทศแห่จอง

กนอ.เตรียมขึ้นเฟส 2 นิคมอุตสาหกรรม Rubber City นักลงทุนไทย-มาเลเซีย ได้หวั่นแห่ขอซื้อพื้นที่ล่วงหน้าแล้วกว่า 40 ไร่ คาดการณ์การใช้ยางพาราแตะที่ 150,000 ตัน แต่หวั่นไฟฟ้าพื้นที่ภาคใต้รองรับความต้องการใช้ได้หรือไม่ นักลงทุนเร่งสร้างโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ได้ทั้งไฟและไอน้ำมาใช้ในระบบผลิต

ภายหลังจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ำอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐบาลต้องหาแนวทางในการแก้ไข โดยเฉพาะการผลักดันให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงได้พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City ในจังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับยางพาราไว้ในพื้นที่เดียวกัน ซึ่ง กนอ.ได้เตรียมพื้นที่ไว้ประมาณ 1,216 ไร่ สำหรับรองรับอุตสาหกรรมเชิงคลัสเตอร์ (Cluster) คือสามารถรองรับโรงงานข้างตั้งแต่กลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ อย่างเช่น อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง, น้ำยางข้น, คอมพาวนด์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ โดยล่าสุด กนอ.ให้ข้อมูลว่า การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนเต็มพื้นที่แล้ว และขณะนี้ กนอ.อยู่ในระหว่างขยายเฟส 2 ต่อเพื่อรองรับนักลงทุนได้ต่อเนื่อง

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ถึงความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ในพื้นที่ตำบลลุง จังหวัดสงขลา ว่า ภายหลังจากที่การดำเนินการในเฟสแรกมีผู้ประกอบการเข้ามาใช้พื้นที่เต็มแล้วนั้น ขณะนี้ กนอ.จึงเตรียมที่จะขยายพื้นที่ในเฟส 2 เพิ่มเติมขนาดพื้นที่ 700 ไร่ เนื่องจากขณะนี้เมื่อนักลงทุนสนใจเข้ามาสร้างโรงงาน ไม้ยางและอื่น ๆ อีกหลายราย เช่น กลุ่มบริษัท เซ้าท์ทีดิก จำกัด และมีผู้ร่วมทุนจากไต้หวัน นอกจากนี้ยังมีนักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่นอนและหมอน เข้ามาหารือว่าต้องการเข้ามาสร้างโรงงานในพื้นที่นิคมฯยางพารา โดยภายในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้จะมีการลงนามสัญญาเพื่อซื้อขายที่ดินประมาณ 40 ไร่

ทั้งนี้ กนอ.เชื่อมั่นว่าเมื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น นักลงทุนจึงตัดสินใจที่จะขยายการลงทุนมากขึ้นตามไปด้วย ที่สำคัญการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น คาดว่า การใช้ยางพาราจะเพิ่มขึ้นอีก 150,000 ตัน/ปี จากปริมาณยางพาราทั้งประเทศที่มีการผลิตอยู่ที่ 4 ล้านตัน/ปี

“บางส่วนก็เป็นโรงงานที่ลงทุนอยู่นอกพื้นที่นิคมรับเบอร์ ซิตี้ เขาก็มองว่าในกรณีที่ขยายโรงงานเพิ่มก็ควรเข้ามาในพื้นที่นิคมนี้ดีกว่า เพราะมีระบบสาธารณูปโภครองรับ รวมถึงการขนส่งสินค้าก็มีหลายช่องทาง ตั้งแต่ทางบก ทางน้ำ และการขนส่งทางเรือ เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมองว่าการขยายในเฟส 2 นี้ก็จะได้รับการตอบรับที่ดี และหากนักลงทุนยังคงสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของนิคมเพิ่มเติม ก็อาจจะต้องหาพื้นที่ใหม่ เนื่องจากในอำเภอลุง



นั้นขยายเต็มที่ได้แค่ 2 เฟสเท่านั้น”

นายจักรรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุนในพื้นที่นิคมยางพารา ยังมีความกังวลในประเด็นด้านปริมาณไฟฟ้าในพื้นที่ที่จะเพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานต่าง ๆ ได้หรือไม่ เพราะในพื้นที่ภาคใต้ยังไม่สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้จากการต่อต้านของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าถ่านหินทั้ง 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ กำลังผลิตประมาณ 800 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กำลังผลิตประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงเตรียมที่จะลงทุนสร้าง โรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำ (Cogeneration) เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในโรงงาน รวมถึงนำความร้อนมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตยางพาราด้วย โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อน-ไอน้ำดังกล่าวจะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีการประเมินเบื้องต้นว่าจะมีการขนส่งก๊าซจากพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ลงไปใช้กับโรงไฟฟ้า เนื่องจากในพื้นที่นิคมไม่มีการวางท่อก๊าซ

รายงานข่าวจากการช่างแห่งประเทศไทยระบุถึงความเคลื่อนไหวราคาขายประเภทต่าง ๆ (28 ส.ค. 2560) ว่า ในส่วนของราคาขายท้องถิ่น แบ่งเป็นราคาขายแผ่นดิบอยู่ที่ 52.80 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (ณ โรงงาน) อยู่ที่ 52 บาท/กิโลกรัม ในส่วนของราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อำเภอหาดใหญ่ แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 54.71 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 57.63 บาท/กิโลกรัม และสำหรับราคาส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน (FOB) อยู่ที่ 62.20 บาท/กิโลกรัม